



ฉบับที่ 11/2560

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2560 พื้นตัวอย่างซ้ำๆ โดยภาคการผลิตมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มน้ำที่เร่งผลิตก่อนปรับภาษีสรรพสามิต หมวดอาหารเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบเกษตร และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกไปเยอรมนีและเอเชีย อีกทั้งการส่งออกโดยรวมปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการส่งออกผลไม้ไปจีน ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวทั้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและตลาดประชุมสัมมนา ส่วนภาคเกษตรผลผลิตยังเพิ่มขึ้น แม้อากาศแล้งในหลายพื้นที่ที่ยังขาดน้ำอย่างหนัก ทั้งนี้ เม็ดเงินสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเริ่มกระจายเข้าสู่ระบบในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคการผลิตหลายส่วนปรับตัวดีขึ้นยังไม่ส่งผลต่อการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตาม เนื่องจากรายได้สุทธิของภาคครัวเรือนยังมีน้อย จากภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพและภาระชำระหนี้ที่สูง ดังนั้น จึงยังไม่เห็นการฟื้นตัวของยอดขายสินค้าในชีวิตประจำวัน ส่วนการใช้จ่ายในสินค้าคงทน ได้แก่ ยอดซื้อรถยนต์ แม้เพิ่มขึ้นน่าจะมาจากบริษัทผู้ผลิตและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเร่งส่งเสริมการขาย ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเช่นเดือนก่อนๆ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้กับผู้ประกอบการ และจำนวนการเปิดโครงการใหม่ยังลดลง ขณะที่ในส่วนของการลงทุนสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อส่งออกยังมีต่อเนื่อง

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อติดลบน้อยลงจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ แม้ปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวเล็กน้อย ขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากชะลอตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 20.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการเร่งผลิตหมวดเครื่องดื่มน้ำก่อนปรับภาษีสรรพสามิต ผลผลิตหมวดอาหารเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบเกษตร ได้แก่ การสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก รวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ใน smartphone ชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเป็นแนวโน้มเกี่ยวกับการส่งออกของประเทศ

มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 10.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะการส่งออกชายแดนเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มสินค้าประเภทผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และข้าวสารไปจีนตอนใต้ และ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมายังหดตัว ด้านการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเยอรมนีและตลาดเอเชียขยายตัวดี สำหรับมูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีกว่าคาด จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดประชุมและสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากเครื่องชี้ท่องเที่ยวสำคัญสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ เที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร และอัตราการเข้าพักของที่พักแรม

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน **ผลผลิตสินค้าเกษตร** เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 54.7 จากลำไยและข้าวนาปรังให้ผลผลิตดีกว่าปีก่อน รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากไก่เนื้อเป็นสำคัญ ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร** ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.5 ทั้งผลผลิตพืชและปศุสัตว์ ได้แก่ ลำไย ข้าวนาปรัง สุกร และไก่เนื้อ

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 โดยในเดือนนี้มีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนภาคเกษตรได้มาก ทั้งการจ้างงานและการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนหดตัวน้อยลงเป็นร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการจัดทากรุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ยังคงตัวในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินโอนให้กับท้องถิ่น อีกทั้งความคืบหน้าการเบิกจ่ายบางโครงการยังต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ โครงการกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายได้ต่ำ และมีแนวโน้มล่าช้า จากปัญหาด้านความพร้อมของการดำเนินโครงการ

การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญเป็นการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์ยังขยายตัวได้ โดยบริษัทผู้ผลิตและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเร่งส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของครัวเรือนโดยทั่วไปยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากภาวะค่าใช้จ่ายทั้งในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในครอบครัว และภาระชำระหนี้ยังมีมาก ประกอบกับผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังปรับลดลงต่อเนื่อง ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย สะท้อนจากยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังทรงตัว อย่างไรก็ตาม สินค้าบางหมวดมีทิศทางปรับดีขึ้น เช่น หมวดของใช้ในครัวเรือน หมวดเครื่องใช้ส่วนตัวและหมวดขนมขบเคี้ยว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 6.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวนการเปิดโครงการใหม่ และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นเครื่องชี้้นำปรับดีขึ้นในพื้นที่ประเภท อพาร์ทเมนท์ แฟลต อาคารพาณิชย์ และโรงแรม ส่วนการลงทุนในภาคการผลิตยังขยายตัวได้ โดยการนำเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ลดลงร้อยละ 0.12 จากราคาหมวดอาหารประเภทผัก ผลไม้ ข้าว ไข่ และเนื้อสัตว์ลดลง ตามปริมาณผลผลิตมากขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น **อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.14 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย จากผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 579,822 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.2 โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่าง ภาคธุรกิจที่สินเชื่อหดตัว ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงิน และภาคเกษตรกรรม ขณะที่สินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สินเชื่อธุรกิจโรงแรม และบริการสุขภาพขยายตัวดี สอดคล้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวขยายตัวดี ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 647,452 ล้านบาท ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 89.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th